

## LÁ THƯ MỤC VỤ



Ngay từ thuở ban đầu Thiên Chúa đã dựng nên loài người có nam, có nữ. Hôn nhân đã có trong chương trình của Thiên Chúa. Ngài muốn người nam và người nữ kết hiệp với nhau thành vợ chồng và sống hạnh phúc bên nhau.

Lời Chúa hôm nay giúp con người nhận ra giá trị cao cả của gia đình, để họ biết trân trọng yêu mến gia đình và từ đó quyết tâm xây dựng gia đình nên tốt lành thánh thiện hơn. Bởi vì chính Thiên Chúa là kiến trúc sư đã thiết kế và trực tiếp xây dựng nên gia đình. Ta có thể hình dung mỗi gia đình như một tòa lâu đài và lâu đài đặc biệt này được chính Thiên Chúa vừa là nhà thiết kế, vừa là kỹ sư xây dựng. Vì thế, gia đình là một công trình rất đáng trân trọng của Thiên Chúa, vốn được coi là nền tảng cho sự bền vững của gia đình Công Giáo. Thế nhưng chúng ta đừng vội hiểu việc Thiên Chúa liên kết theo một ý nghĩa hoàn toàn pháp lý hay nghi lễ. Vợ chồng kết hợp với nhau không phải bằng một nghi lễ, mà bằng chính sự tôn trọng lẫn nhau, đặt mình trong kế hoạch tạo dựng của Thiên Chúa, bằng sự trở nên một huyết nhục, qua hành động, qua tình cảm, qua cuộc sống thường ngày, qua sự chọn lựa diễn ra trong từng giây từng phút. Vì thế mỗi người hãy xây dựng gia đình mình trở thành tổ ấm cho tình thương và sự sống phát triển, xây dựng tình hiệp nhất yêu thương, để cho sự *"hiệp thông mật thiết trong gia đình Kitô Giáo, là hình ảnh hiệp thông giữa Ba Ngôi Thiên Chúa"*

Đẹp thay nếu mọi cặp vợ chồng Công Giáo, cho dù đã sống hàng mấy chục năm với nhau, cho đến những đôi mới bước vào đời sống hôn nhân, hay những đôi đang chuẩn bị bước vào, luôn ý thức được tầm quan trọng và màu nhiệm của Bí Tích Hôn Phối. Sự nhiệm màu của đời sống vợ chồng, là cả một quá trình giúp nhau nên thánh ngang qua những bất toàn của nhau. Sự gắn bó yêu thương mật thiết, là nền tảng nhiệm màu của sự chung thủy mà hai người luôn dành cho nhau, luôn nắm tay nhau, không buông rời tay ra cho dù những sự bất toàn luôn xảy đến. Thiên Chúa đã và đang trực tiếp chúc lành: cho những người chồng, luôn biết chu toàn trách nhiệm, chung thủy, cần mẫn, yêu thương tín thác, nhân bản, và đạo đức... và cho những người vợ, luôn biết dùng tình yêu trong sạch sưởi ấm gia đình, biết sống duyên dáng, công dung ngôn hạnh, đức độ gia phong,....

Thế giới hôm nay ngày càng đánh mất giá trị hôn nhân đối với nhau, họ không còn coi trọng giá trị tình yêu

mà Thiên Chúa tác thành cho đôi vợ chồng. Những bậc sống hôn nhân Công Giáo, không còn đặt tiêu chí đầu tiên, là sự giao ước hôn nhân mà hai người dành cho nhau, khi cùng nhau nắm tay bước vào nhà thờ. Nhưng trong đời sống hiện tại chỉ vì cơm áo gạo tiền đã che phủ những lời hứa với nhau trong ngày hôn lễ, và thay vào đó toàn là những lời cay đắng chỉ trích, những sự áp đặt đòi hỏi, thậm chí những cái khác biệt trời lên, lấn áp sự hy sinh chấp nhận nhau. Họ đánh mất tính chất nồng nàn ngọt ngào trắng mật của thuở ban đầu, thay vào đó họ toàn thấy mặt trái của nhau, đánh mất sự tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau. Sự nhạt nhẽo trong tình yêu hôn nhân, là dấu chỉ của sự rạn nứt đổ vỡ, và chính vì vậy dễ dẫn đến sự phá vỡ giao ước hôn nhân.

Một khi người chồng không còn nhìn thấy vợ mình là người bạn đồng hành bình đẳng, đồng hưởng được sự sống, biết kính trọng nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào, lúc vui cũng như lúc buồn, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, lúc khó khăn cũng như lúc giàu có, lúc hạnh phúc cũng như lúc bất hạnh, lúc gian nan cũng như lúc sóng gió... Hay ngược lại người vợ không còn kính trọng chồng cho phải lẽ, không còn coi chồng là duy nhất, là chỗ dựa hay là bến đỗ tinh thần, là trụ cột trong gia đình thì lúc đó sự chan hòa yêu thương trong tâm hồn đã lạnh nhạt, lòng chung thủy đã bị vẩn đục, tình yêu mà nàng dành cho chồng mất đi vị nồng, mất đi sự trong sáng, và mất đi sự hy sinh, cho đi nhưng không..., thay vào đó toàn là sự đòi hỏi có điều kiện, có qua có lại, nên đời sống hôn nhân của họ giống như tấm gương bị vỡ, làm sao gắn lại cho trọn vẹn.

Chính vì thế, chúng ta hãy cầu xin Chúa củng cố nền tảng gia đình của chúng ta, bằng cách làm cho vợ chồng biết trung thành và gắn bó với nhau trong suốt cuộc sống yêu thương của mình. Đức Thánh Gioan Phaolô II trong Tông Huấn Gia Đình, số 59, có viết: *"Phẩm giá và trách nhiệm của Gia Đình Kitô Hữu, xét như là một Hội Thánh tại gia, chỉ có thể sống được với sự trợ giúp liên li của Thiên Chúa, và sự trợ giúp này sẽ không bao giờ thiếu, nếu người ta biết cầu nguyện khẩn xin với lòng tin cậy và khiêm tốn"*.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa chúc phúc cho mọi gia đình, nhất là các gia đình Kitô hữu mà Chúa đã thánh hiến một cách đặc biệt bằng Bí Tích Hôn Phối. Nhờ đó, những phẩm giá tự nhiên, cũng như những giá trị thiêng liêng cao cả của đời sống hôn nhân được bảo toàn, được cố võ, được kiên cường và ngày càng tiến gần đến tình yêu trung thành và vĩnh cửu của Thiên Chúa.